

รายชื่อโครงการของทุกหน่วยงานแบ่งตามยุทธศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด						แนวทางการพัฒนา						หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินธุรกิจ ตามลักษณะธุรกิจและประเภทของสหกรณ์															
รวม 31 โครงการ															
1	โครงการพัฒนาเครือข่ายและการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร	✓						✓						กสส.	
2	โครงการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการรวบรวมสินค้ามาตรฐานของสถาบันเกษตรกร	✓			✓					✓				กสส.	
3	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเชื่อมโยงตลาดในประเทศและต่างประเทศ	✓							✓					กสส.	
4	โครงการส่งเสริมการผลิตวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสถาบันเกษตรกร	✓							✓	✓				กสส.	
5	โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร	✓			✓				✓					กสส.	
6	โครงการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด	✓			✓				✓					กสส.	
7	โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีในสถาบันเกษตรกร		✓		✓				✓					กสส.	
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและการแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์และเครือข่ายสหกรณ์		✓						✓					กสส.	
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนากการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรตามมาตรการ Carbon Footprint		✓						✓	✓				กสส.	
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) ของสถาบันเกษตรกร		✓						✓			✓		กสส.	
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร				✓				✓	✓		✓	✓	กสส.	
12	โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจด้านการเงินและการลงทุนให้กับสหกรณ์									✓			✓	กสส.	4.ตัวชี้วัดสหกรณ์ออมทรัพย์ 4.1 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 5.ตัวชี้วัดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5.1 สมาชิกสหกรณ์ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 *จากแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5ฯ
13	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์เคหสถานภายใต้โครงการบ้านมั่นคงอย่างยั่งยืน			✓						✓			✓	กสส.	

รายชื่อโครงการของทุกหน่วยงานแบ่งตามยุทธศาสตร์

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด						แนวทางการพัฒนา						หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
14	โครงการปรับปรุงกิจการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาการดำเนินงานสู่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง	✓			✓	✓		✓							กสส.	
15	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร				✓					✓	✓				กสส.	
16	โครงการพัฒนาร้านค้าสหกรณ์เพื่อเป็นช่องทางตลาดรองรับสินค้าสหกรณ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน	✓	✓	✓				✓					✓		กสส.	
17	โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	✓							✓						กตส.	
18	โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจการเงินขั้นพื้นฐานแก่สมาชิกสหกรณ์				✓					✓					กตส.	
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร				✓								✓		กตส.	
20	โครงการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ระดับภูมิภาคและเนื่องในวันสำคัญ		✓		✓				✓	✓					สสท.	
21	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย	✓	✓					✓	✓	✓					สสท.	
22	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าสหกรณ์ออนไลน์ (E - Commerce)	✓						✓	✓						ชสท.	
23	โครงการส่งเสริมอาชีพและการผลิตเกษตรอินทรีย์ครบวงจรให้กับสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ	✓						✓	✓	✓					ชสท.	
24	โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมให้กับสมาชิกและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ	✓						✓	✓	✓					ชสท.	
25	โครงการส่งเสริมปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q - Shop)	✓	✓		✓				✓						ชสท.	
26	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจของสหกรณ์ประมงสู่ความเข้มแข็ง	✓	✓		✓										ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ	สันนิบาตฯ / สสพ.1 เป็นหน่วยงานสนับสนุน
27	โครงการยกระดับการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์บริการ	✓											✓		ชสบ.	
28	โครงการการพัฒนาปรับปรุง ด้านกฎหมายให้สอดคล้อง กับลักษณะการดำเนินงาน ของสหกรณ์บริการ					✓			✓						ชสบ.	
29	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์บริการ				✓					✓	✓				ชสบ.	
30	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานสินเชื่อของสหกรณ์เครดิตยูเนียน				✓				✓						ชสค.	ไม่ระบุงบฯ
31	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรแหล่งทุนและทรัพยากร เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์	✓							✓						ชสค.	ไม่ระบุงบฯ